

LỜI SỐNG

Tháng 05.2013

*“Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại;
Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dẫn,
đã lắc và đầy tràn đổ vào vạt áo anh em” (Lc 6:38)*

Đã bao giờ Bạn nhận được một món quà tặng và cảm thấy cần phải đáp lễ không? Và làm như vậy không chỉ vì để trả nợ, cho bằng vì lòng biết ơn không? Chắc chắn Bạn đã trải qua kinh nghiệm đó.

Nếu đối với Bạn là thế, thì Bạn có thể tưởng tượng đối với Thiên Chúa, Đấng là tình thương sẽ thế nào. Người luôn luôn đáp lại mỗi việc ta làm cho người bên cạnh nhân danh Người. Đó là một kinh nghiệm mà các Kitô hữu đích thực thường cảm nhận. Và lần nào cũng làm họ bối ngỡ. Ta không bao giờ quen thuộc với tài phát minh của Thiên Chúa. Tôi có thể kể cho bạn hàng ngàn, hàng chục ngàn mẫu gương, tôi có thể viết một cuốn sách về điều đó. Bạn sẽ thấy hình ảnh “một đấu đủ lượng, đã dẫn, đã lắc và đầy tràn đổ vào vạt áo anh em”: điều đó có nghĩa là Thiên Chúa, Đấng độ lượng, đáp lại cách dồi dào.

“Lúc đó đêm đã xuống trên thành phố Roma. Trong căn nhà một nửa dưới mặt đường, nhóm nhỏ các thiếu nữ sống chung vì muốn theo Tin mừng, đã chào nhau đi ngủ. Nhưng chợt chuông ngoài cửa reo. Ai đến vào giờ này? Một người đàn ông đứng ngoài cửa bối rối, thất vọng: vì ngày hôm sau sẽ bị đuổi khỏi nhà cùng với gia đình, vì không trả tiền thuê. Các thiếu nữ nhìn nhau và đồng ý với nhau, họ mở chiếc hộp nhỏ đựng số tiền lương còn lại. Không nghĩ ngợi gì, họ đưa tất cả cho người đàn ông. Đêm đó các cô ngủ hạnh phúc. Có người nào đó sẽ nghĩ đến họ. Nhưng khi trời chưa sáng chuông điện thoại reo. Tiếng người đàn ông hôm qua nói: “Tôi lấy taxi đến ngay lập tức”.

Sửng sốt vì ông ta chọn phương tiện di chuyển như vậy, các cô chờ đợi. Nét mặt ông khách cho thấy là có điều gì thay đổi: ‘Tôi hôm qua, khi vừa về nhà, tôi tìm được một số tiền thừa kể tôi không bao giờ nghĩ là mình lại được. Tôi thiết nghĩ phải chia một nửa cho các cô’. Món tiền ấy đúng gấp đôi số tiền các cô đã quảng đại cho ông ta”.

“Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại; Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dẫn, đã lắc và đầy tràn đổ vào vạt áo anh em”

Bạn cũng có cùng một kinh nghiệm phải không? Nếu không như vậy, thì Bạn hãy nhớ rằng món quà cho bất cứ ai xin phải vô vị lợi, đừng mong được trả lại. Bạn hãy thử xem. Nhưng đừng làm để được thấy kết quả, mà vì Bạn mến yêu Chúa.

Nhưng Bạn sẽ bảo tôi: “Tôi không có gì cả”.

Không đúng. Nếu muốn, chúng ta đều có những kho tàng đích thực: đó là thời gian rảnh rỗi, tấm lòng, nụ cười của ta, lời khuyên của ta, văn hóa của ta, niềm an bình của ta, lời nói của ta để thuyết phục người có của đem cho người không có gì.

Bạn còn nói: “Nhưng tôi không biết cho ai cả”.

Hãy nhìn chung quanh: Bạn có nhớ bệnh nhân đó ở bệnh viện không, bà góa sống một mình đó không, người bạn thất vọng vì đã không thành công trong việc học hành không, người trẻ thất nghiệp lúc nào cũng buồn bã đó không, người em cần giúp đỡ đó không, người bạn bị ở tù đó không, người học nghề do dự đó không? Chính nơi những người đó Đức Kitô đang chờ đợi Bạn.

Bạn hãy nhận lấy thái độ mới của người Kitô – hoàn toàn thắm nhuần Tin mừng – là thái độ cởi mở. Hãy từ chối phó thác sự an toàn của Bạn cho của cải trần gian và hãy dựa vào Thiên Chúa. Ở đó người ta sẽ thấy niềm tin của Bạn nơi Người, niềm tin sẽ mau được ân sủng ban lại cho Bạn xác nhận.

Và đúng lý thì Thiên Chúa không hành xử như vậy để làm giàu cho Bạn hay cho chúng ta. Người làm như vậy để nhiều người khác, khi thấy những phép lạ nhỏ mà thái độ cho đi của ta mang lại, họ cũng sẽ làm như vậy.

Thiên Chúa làm điều đó, ngõ hầu khi càng có nhiều, ta càng có thể cho đi nhiều hơn, bởi vì – như những người quản lý đích thực của cải của Thiên Chúa – chúng ta làm cho mọi sự luân chuyển trong cộng đoàn quanh ta, ngõ hầu người ta có thể nói như đã nói về cộng đoàn đầu tiên ở Giêrusalem rằng: “Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn”. Bạn không cảm thấy là làm như vậy Bạn góp phần đem lại một linh hồn bảo đảm cho cuộc cách mạng xã hội mà thế giới đang mong đợi đó sao?

“Hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại”. Chắc chắn Đức Giêsu lúc đó trước tiên nghĩ đến phần thưởng chúng ta sẽ được ở Thiên đàng, nhưng những gì xảy ra trên đời này đã là điều báo trước và đảm bảo cho điều đó rồi.

Chiara Lubich

THƯ MỜI

Họp nhóm Hy Vọng tại Borsum từ 18.7. đến 21.7.2013

Mỗi năm chúng ta đều cố gắng thu xếp để có thể tổ chức cuộc họp mặt của nhóm Hy Vọng - một Mariapoli, Đô thành của Đức Mẹ Maria - như Đức Cố Hồng Y Xaviê Nguyễn Văn Thuận ước mong cho nhóm.

Đây là một cơ hội để chúng ta cùng nhau sống tinh thần tu đức của phong trào Fokolar theo Chiara Lubich. Đề tài năm nay là „Lòng yêu mến người anh em.“.

Để có thể thâm nhận được trọn vẹn chương trình xin mọi người cố gắng sắp xếp về tham dự trọn vẹn cả cuối tuần.

Kính mời tất cả độc giả của tờ Lời Sống cùng thân nhân, bạn hữu đến dự buổi họp mặt của Nhóm Hy Vọng.

- **Địa Điểm :** Grundschule Borsumer Kaspel
Martinstr. 69
31177 Harsum

Tel. 0173-7863683 (số điện thoại này chỉ dùng để liên lạc trong những ngày họp mặt)

- **Thời Gian :** Từ Thứ năm 18.7 (từ 19g) đến trưa Chúa nhật 21.7.2013

- **Phí tổn tham dự :**

- Người lớn: 35,00€
- Học sinh, Sinh viên: 15,00€
- Trẻ em đến 10 tuổi: miễn phí
- Gia đình đồng con: cháu thứ I: 15,00 €
cháu thứ II: 10,00 €
cháu thứ III: 05,00 €

Vấn đề tài chánh vẫn luôn luôn không phải là lý do để cản trở ý muốn tham dự của bất cứ một ai. Các thắc mắc hoặc khó khăn về lệ phí xin liên lạc với:

Chị Yến qua Email: yenanna.nguyen@googlemail.com hoặc Tel.: 0511-9886529

- **Ghi danh: Đến hết ngày 16.6.2013** nơi anh:

- **Nguyễn Quang Thịnh:**

Email: quangthinh.nguyen@googlemail.com

Tel.: 05066-6959552 hoặc 0176-91374666

*** Chú ý: Xin các bạn sử dụng phiếu ghi danh kèm theo (cho dù chỉ một ngày) và gửi về địa chỉ trên như hạn định.**

- **Vật dụng mang theo :**

- Nệm cao su / Túi ngủ / Sách Phụng Ca 3
- Mỗi gia đình 1 Kiste nước suối (không được dùng nước ngọt trong phòng ốc của trường).

Nước giao cho nhà bếp

* Thứ năm ăn tối tự túc, có nước nóng cho các em bé.

* Sẽ có chương trình sinh hoạt cho thiếu nhi và thiếu niên.

Xin mọi người hết lòng tiếp tay trong vấn đề tổ chức qua việc ghi danh đúng hẹn.

Thành thật cảm ơn.

Thay mặt nhóm Hy Vọng

Nguyễn Ngọc Yến

Phiếu ghi danh
Tham dự Họp Mặt Nhóm Hy Vọng tại Borsum từ 18.7. đến 21.7.2013

Địa điểm: Grundschule Borsumer Kaspel
Martinstr. 69
31177 Harsum

Xin gửi về địa chỉ Email: quangthinh.nguyen@googlemail.com
hoặc qua điện thoại: 05066-6959552 hoặc 0176-91374666
Thời hạn ghi danh đến hết ngày 16.6.2013

Tên họ	Tuổi	Địa chỉ & điện thoại	Ngày đến	Ngày đi	Phần ăn (*)
					<input type="checkbox"/> có <input type="checkbox"/> không
					<input type="checkbox"/> có <input type="checkbox"/> không
					<input type="checkbox"/> có <input type="checkbox"/> không
					<input type="checkbox"/> có <input type="checkbox"/> không
					<input type="checkbox"/> có <input type="checkbox"/> không
					<input type="checkbox"/> có <input type="checkbox"/> không
					<input type="checkbox"/> có <input type="checkbox"/> không

(*) Xin đánh dấu X vào () thích hợp

Nhắn tin cho lễ khấn của Thầy Anrê Điệp:

Nếu muốn tham dự và nghỉ đêm tại Đan Viện, xin vui lòng báo tin cho Thầy biết để chuẩn bị. Chân thành cảm ơn

*"Đó chính là công trình của Chúa,
Công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta"*

(Mt 21,42)



HỒNG ÂN THÁNH HIẾN

*Đan Viện Thánh Mẫu Fatima
Route de Massonnens 7
1694 Orsonnens - Suisse*

08-06-2013

NHỜ HỒNG ÂN THIÊN CHÚA BA NGÔI

*Cha Viện Trưởng và Cộng Đoàn
Đan Viện Thánh Mẫu Fatima*

HÂN HOAN KÍNH BÁO

LỄ TUYÊN KHẤN

Fm. Anrê HOÀNG VĂN ĐIỆP

THÁNH LỄ TẠ ƠN

và

NGHI THỨC KHẤN DÒNG

do Cha Viện Trưởng

M. Ephrem Lê Hữu Tú chủ sự

Sẽ được cử hành vào lúc: 10 giờ 30

Thứ bảy, ngày 08/06/2013

Tại Nguyễn Đường

Đan Viện Thánh Mẫu Fatima

Thiệp Mời

*Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa.
Cha Viện Trưởng và Cộng Đoàn
trân trọng kính mời*

Quý Cha, Quý Sư, Quý Bác và Quý Anh Chị Nhóm Hy Vọng

*đến hiệp dâng Thánh Lễ Tạ ơn
và cầu nguyện cho Tân Khấn Sinh
được luôn trung thành trong ơn gọi
Thánh Hiến Đan tu chiêm niệm.*

*Sau Thánh lễ, kính mời Quý Vị ở lại
chung vui với Cộng Đoàn Đan Viện.
Sự hiện diện của Quý Vị nói lên tình
hiệp thông huynh đệ và mang lại
cho chúng tôi nhiều khích lệ.*

TM Cộng Đoàn

*M. Ephrem Lê Hữu Tú
Viện Trưởng*

*Để việc tiếp đón được chu đáo,
xin Quý Vị phúc đáp trước ngày 01-06-2013
E-mail : ndfatima.cc@gmail.com
Tél. +41 26 653 19 60*